



ศึกฟุตบอลลีกนัดกลางสัปดาห์ 'บลูเวฟ ชลบุรี'ชน'แบงค็อก บีทีเอส'

ท ี่หลังจากที่ศึกฟุตบอลไทยลีก 2019 มีการพักเบรกเพื่อให้การทำเรือ เอเอส เอ็ม กับ บีทีที บลูเวฟ ชลบุรี ได้ทำศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียกับชิงแชมป์สโมสรโลก และจะกลับมาพาดแข้งกันอีกครั้งโดยจะเป็นเกมนัดที่ 21 ในวันพุธที่ 4 ก.ย.62 นี้ บีทีที บลูเวฟ ชลบุรี จัดทัพใหญ่หวัง 3 แต้ม ในการรับมือแบงค็อกฯ เพื่อรักษาช่องว่างและเบียดลุ้นแชมป์ต่อไป ส่วนการทำเรือฯ จำฝูงบุก ม.เกษตรศาสตร์ ที่พร้อมสู้เพื่อหนีตาย ด้าน ศรีสะเกษ เจอ กรมหลวงฯ ขณะที่ นนทบุรี ทีมบิวรี่ พบสุราษฎร์ธานี ผิงห้องเย็นทำข้ามหอรักษาอันดับ 3 มั่นใจยิงราชนาวิ ส่วนสิงห์สมุทรสาคร เจอ ธรรมศาสตร์ฯ และ ม.ภาคฯ พัดกับ บางกอก ซิตี

บีทีที บลูเวฟ ชลบุรี-แบงค็อก บีทีเอส
เวลา 14.30 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ที่สนามพีทีที บลูเวฟ อารีน่า เป็นเกมบิกแมตช์ เมื่อ "ฉลามพลังเพลิง" จะเปิดบ้านรับ "อัศวินเมืองหลวง" แบงค็อก บีทีเอส คู่นี้เคยเจอกันมาอย่างสนุก 2-2

สถานการณ์ของบลูเวฟ เพิ่งคว้าอันดับ 6 สโมสรชิงแชมป์โลกมาได้ ส่วนในลีกยังรั้งรองฝูงมี 45 แต้ม ถ้าจะอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ต้องคว้าชัยให้ได้ โดยแข่งหลักลงสนามได้ครบ เกมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมเพราะลงสนามมาต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ กฤษดา วงษ์แก้ว, ศุภวุฒิ เกื้อนกลาง, จิรวัดน์ สอนวิเชียร, เซลมาซ และซาปา

ขณะที่แบงค็อก บีทีเอส รั้งอันดับ 7 มี 31 แต้ม เกมนี้ไม่มี วิวัฒน์ ไทยเจริญ ที่โดนแบน แต่เว้ายังมีดาวยิง มุฮัมหมัด อูสมานมุซา ที่จะนำทัพพร้อม ปัญพนต์ พุ่มวิเศษ และรวมอน ปาเบา โดยคาดหวังจะบุกคว้าชัยให้ได้เช่นกัน

ม.ภาคฯ-บางกอก ซิตี
เวลา 16.30 น. ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY, กล่อง AIS PLAYBOX



ที่สนาม ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เจ้าถิ่น ม.ภาคฯ จะรับมือ "มังกรเทพ" บางกอก ซิตี เคยเจอกันมา 2-2 สถานการณ์ของเจ้าถิ่นอยู่อันดับ 10 มี 25 แต้มพอจะอุ่นใจได้แล้วในการไม่ตกชั้น เกมตัวหลักยังลงสนามได้ครบครัน และเล่นในบ้านที่ผ่านมาผลงานทำได้ดีด้วย เกมนี้จึงหวังเก็บ 3 แต้มให้ได้

ส่วน บางกอก ซิตี รั้งอันดับ 8 มี 27 แต้มหวังจะบุกเอาชนะเช่นกัน โดยตัวผู้เล่นไม่มีปัญหาสามารถจัดทัพใหญ่ได้เต็มที่นำโดย จักรพล ศรีนารา กับ วิวัฒน์ ศรียานงค์

ห้องเย็นทำข้าม-ราชนาวิ
เวลา 16.30 น. ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY, กล่อง AIS PLAYBOX

สนามห้องเย็นทำข้าม สนามชัย จ.สมุทรสาคร ทาง "เทพพระชัย" ห้องเย็นทำข้าม จะพบกับ "ตระหนกน้ำ" ราชนาวิ ซึ่งเคยเจอกันทางห้องเย็นฯ เดือนชนะมา 4-3

เกมนี้ ห้องเย็นทำข้าม ที่อยู่อันดับ 3 ของตาราง ตั้งความหวังเดินหน้าคว้าชัยต่อเนื่อง แต่ว่าจะไม่มี อำพล ศรีระแก้ว ที่โดนแบน ขณะที่ราชนาวิไปเยือนยังลุ้นหนีตกชั้น ทำให้เกมนี้ต้องการบุกมาเอาแต้มให้ได้ ซึ่งทีมยังขาด มานะชัย สุโพธิ์ ที่โดนแบน กระนั้นตัวหลักยังครบเครื่อง นำโดย เจษฎา ชูเดช ดาวซัลโวสูงสุดในเวลานี้

สิงห์ สมุทรสาคร-ธรรมศาสตร์ ยังบัลด์
เวลา 16.30 น. ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY, กล่อง AIS PLAYBOX

ที่สนามสิงห์ มหาชัย อารีน่า ทางทัพ สิงห์สมุทรสาคร อันดับ 4 ของตาราง จะเจอกับธรรมศาสตร์ ยังบัลด์ โดยเคยเจอกันมา 3-1 สิงห์ สมุทรสาคร ต้องการที่เบียดแย่งที่ 3 ให้ได้ คาดหวังจะเอา 3 แต้มในบ้าน โดยที่ตัวหลักๆ ยังพร้อมลงสนามได้หมด ไม่ว่าจะ สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์, สรวุฑ ผลาพฤกษ์, วีระยุทธ วัน



เชียงราย ขณะที่ ธรรมศาสตร์ ยังบิลด์ ขึ้นมา
อยู่อันดับ 9 มี 26 แต้มทำให้โล่งอกที่รอดตก
ชั้นได้แล้ว จึงไม่กดดันเท่าไร แม้ว่าทีมจะ
ขาด ศุภกร บวรรัชฎากุล ที่โดนแบนไป 1 ราย
ก็ตาม

นนทบุรี-สุราษฎร์ธานี

เวลา 18.30 น. ไม่มีถ่ายทอดสด

สนามลำโพง สเตเดียม บิวของตาราง
นนทบุรี จะพบกับ สุราษฎร์ธานี ทีมแกร่งจาก
แดนใต้ ซึ่งเลกแรก "กึ่งสายฟ้า" ชนะมา 9-2
สำหรับ นนทบุรี มีแค่ 7 แต้ม เกมนี้ถ้าแพ้อีก
จะลำบากทันที

ขณะที่สุราษฎร์ธานี อยู่อันดับ 5 มี 31
แต้ม ยังหวังที่จะจบอันดับให้ดีที่สุด แต่ว่าทีม
ยังขาด กิรติ โตสะสุตร์ ที่โดนแบน นอกนั้น
สามารถลงได้ ก็ถือว่าศักยภาพทีมและผู้เล่น
แกร่งกว่ามาก โอกาสบุกคว้า 3 แต้มมีสูงลิ่ว

ศรีสะเกษ-กรมทางหลวง

เวลา 18.30 น. ไม่มีถ่ายทอดสด

ที่อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัฒนศิริ
กีฬาเวเนซุเอลา เจ้าบ้าน ศรีสะเกษ ต้องเจอ กรม
ทางหลวง โดยเลกแรก "กูบรีปราสาทหอม"
ชนะมา 2-1 มาเกมนี้ก็หวังจะเอาชนะให้ได้
อีก เพื่อโอกาสหนีตกชั้น

ศรีสะเกษ รั้งรองบิวอันดับ 13 มี 10
แต้มต้องการชนะอย่างมากในเกมนี้ ถ้าแพ้
จะหนักทันทีในอีก 5 นัดที่เหลือ ซึ่งสภาพทีม
พร้อมเต็มที่ ไม่มีปัญหาทั้งตัวแบนและตัวเจ็บ
ด้านกรมทางหลวงฟอร์มร้อนแรงมากจนขึ้นมา
อยู่อันดับ 6 เกมนี้ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นเช่นกัน
คู่นี้จึงน่าจะสู้กันสนุก และสูสีแน่นอน

ม.เกษตรศาสตร์-การทำเรือ เอเอสเอ็ม

เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสดทางแอป

พลิเคชั่น AIS PLAY, กล่อง AIS PLAYBOX

ที่สนาม ม.เกษตรศาสตร์ รมเกล้า เจ้าถิ่น
จะเปิดบ้านรับศึกหนัก การทำเรือ เอเอสเอ็ม
จำฝูง ที่เลกแรกแข่งคลองเตยถล่มมา 8-2
เกมนี้ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งรั้งอันดับ 12
หนีตกชั้นเช่นกัน ถ้าชนะได้โอกาสรอดสูงทันที
แต่ถ้าแพ้ต้องเหนื่อยต่อ เกมนี้พวกเขาจึงต้อง
สู้เต็มที่แน่ เพียงแต่แข่งหลักอย่าง อนันตชัย
ปราบวงษา ยังโดนแบนต่ออีกนัดทำให้ทีมอ่อน
ยวบลงไป

ฝั่งการทำเรือฯ ผ่านศึกเอเชียมาได้ซ่อม
หนักอย่างต่อเนื่อง สภาพทีมกำลังลงตัว นำ
ห่างอันดับสอง 7 แต้ม ถ้าชนะมีโอกาสคว้า
แชมป์สูง เกมนี้จึงน่าจะมาเต็มที่ และจัดทัพ
ใหญ่เพื่อคว้า 3 แต้มกลับออกไป.